

Số: 347/TB-UBND

Hội An, ngày 20 tháng 5 năm 2019

KHẨN

THÔNG BÁO
Nội dung kết luận tại cuộc họp bàn công tác
phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố

Ngày 18/5/2019, UBND thành phố tổ chức cuộc họp bàn công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

Tham dự cuộc họp có đại biểu lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm KTNN thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại biểu lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác thú y tại các xã, phường.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Thế Hùng – PCT UBND thành phố, chủ trì đã kết luận:

Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại huyện Duy Xuyên, là địa bàn có ranh giới giáp với thành phố Hội An. Để chủ động ngăn ngừa, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với dịch bệnh này, hạn chế thiệt hại cho các hộ chăn nuôi, kinh doanh cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường... trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm KTNN, Phòng Kinh tế, các đơn vị có liên quan và đặc biệt là UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện một số công việc như sau:

- Đề nghị UBND các xã, phường:

+ Rà soát, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố đã ban hành và tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung và dịch tả lợn Châu Phi nói riêng do Trung tâm KTNN cung cấp để tổ chức thực hiện chu đáo; xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động chi tiết trên địa bàn theo nội dung đã chỉ đạo tại Kế hoạch số 842/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND thành phố trước ngày 25/5/2019 (văn bản gửi về Phòng Kinh tế, UBND Thành phố để theo dõi, chỉ đạo).

+ Thành lập, phân công lực lượng tham gia Tổ công tác chốt chặn để kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào của thành phố trong 15 ngày tại đầu cầu Cửa Đại (xã Cẩm Thanh), đầu cầu Duy Phước và Duy Vinh (xã Cẩm Kim), đường ĐT 608, (phường Thanh Hà), đường ĐT 607 (xã Cẩm Hà) và đường Lạc Long Quân (phường Cẩm An) từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng và 15 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Trong quá trình kiểm dịch, nếu phát sinh vấn đề gì thì khẩn trương báo cáo cho UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế và Trung tâm KTNN) để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời.



+ Phân công 01 lãnh đạo UBND xã/phường trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống và xử lý dịch bệnh động vật.

Do phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà chưa có cán bộ phụ trách công tác thú y, đề nghị lãnh đạo UBND địa phương phân công 01 cán bộ chịu trách nhiệm trong công tác này, Trung tâm KTNN và Phòng Kinh tế quan tâm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật.

+ Trong quá trình theo dõi, giám sát nếu phát hiện đàn lợn có dấu hiệu mắc bệnh lạ thì báo cáo ngay về Đội KTLN thành phố và Trung tâm KTNN để tổ chức lấy mẫu thí nghiệm.

+ Nghiên cứu chuẩn bị 01 khu vực có vị trí xa khu dân cư để tổ chức tiêu hủy lợn khi xảy ra dịch. Địa phương nào không bố trí được thì báo cáo về Trung tâm KTNN để xử lý theo quy định.

- Đề nghị Trung tâm KTNN:

+ Nâng cao vai trò của lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là đồng chí Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định thành lập của UBND thành phố và với vai trò là Phó BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật đồng thời là Đội trưởng Đội KTLN thành phố.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tiêu độc khử trùng và các quy định khác trong công tác thú y.

+ Cung cấp đầy đủ trang phục, dụng cụ, vật tư phòng dịch, hóa chất tiêu độc, khử trùng cho xã, phường để triển khai thực hiện phòng, chống và xử lý dịch bệnh, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động kinh phí (tạm ứng trước hoặc bố trí chuyển kinh phí trong vòng 01 tháng kể từ ngày chính thức thực hiện) thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố.

+ Cung cấp thông tin tuyên truyền về dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi để chủ động phòng, chống; thực hiện vệ sinh chuồng trại và tích cực vận động các hộ không nhập lợn từ địa phương khác về cho đến khi hết dịch bệnh.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố; gửi dự trù kinh phí về Phòng Kinh tế để tổng hợp, gửi Phòng TC-KH thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

- Đề nghị Đội QLTT số 2, BQL Chợ Hội An chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trong các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố và các hộ tiểu thương tại chợ Hội An; thống nhất phun thuốc tiêu độc khử trùng tại Chợ Hội An và các chợ trên địa bàn thành phố (thời gian phun khi chợ không còn kinh doanh), giao Trung tâm KTNN chủ trì tổ chức thực hiện.

- Đề nghị Công an Thành phố phối hợp hỗ trợ lực lượng tại các điểm chốt chặn khi có đề nghị từ UBND các địa phương, Trung tâm KTNN

Trên đây là một số nội dung đã được kết luận tại buổi làm việc, yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và chu đáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở NN-PTNN, Chi cục Thú y (báo cáo);
- BTV TU, TTHĐND TP;
- Chủ tịch, Các PCT UBND TP;
- P Kinh tế, TCKH, Y tế, VHHT, Công an, BQL Chợ, QLTT số 2, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHHT&TTTH;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT-UBND(HV).



Nguyễn Thế Hùng

